



ฉบับที่ 2 ปี 2556 ประจำเดือน มิถุนายน

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”



อาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ พูดถึงคุณพ่อเรย์

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2529 ผมพบกับคุณพ่อเรย์เป็นครั้งแรก.... “ให้คุณชื่อจอห์น (จอห์น)...” พ่อเรย์หันมาทางผมหลังจากถามสารทุกข์สุกดิบและตั้งชื่อให้เพื่อน ๆ ไปหลายคน คนนี้ใจ คนนี้เขม คนนี้ไม่ค... เราได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อเรย์อย่างอบอุ่น

บรีน บรีน บรีน ๆ ๆ ๆ ทุก ๆ เข้า-เย็น-ค่ำ-ดึก เราได้ยินเสียงเรือหางยาวขับผ่านไป เอ๊ะ... เราไม่ได้ยุดิดแม่น้ำ อ้อ! รถมอเตอร์ไซด์คันเก่า ๆ ของคุณพ่อเรย์นั่นเอง ท่านเป็นคนสมณะ รักต้นไม้และธรรมชาติ ไหวพริบปฏิภาณสูง มีหัวใจแห่งความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ ท่านขยันทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเข้านอนดึก ทั้งต้อนรับแขก เดินดูลูก ๆ ท่านข้าว เรียนหนังสือ พาไปเล่นดนตรี ร้องเพลง เล่นกีฬา

คุณพ่อเรย์เป็นนักฟังที่ดี พูดน้อย แต่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและแนวคิดในชีวิตและการทำงาน “ทำไมพ่อช่วยทุกคนที่มาหา?” ทุกคนสงสัยเพราะคุณพ่อเรย์ช่วยทุกคนแม้แต่คนที่เห็นแล้วฟังธงได้โดยว่ามาหลอกคุณพ่อคุณพ่อก็ยังช่วย “ถ้าเราไม่ช่วยเขาและเขาต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ เขาจะลำบากมาก แต่ถ้าเขาไม่ลำบากแต่มาหลอกเราก็ไม่เป็นไรไม่มีใครเดือดร้อน” พ่อเรย์ตอบด้วยรอยยิ้มระคนเสียงโอดมนพุงกระเพื่อมน่ารักน่าดี

ในความใจดีก็มีความเด็ดเดี่ยว “โรงเรียนของเราไม่ใช่ขนมหวานอันโอชะ....” คุณพ่อเรย์เขียนไว้ในหนังสือประจำปีของโรงเรียน ฟีกอาชีพคนพิการ พ่อไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนที่ลำบาก การช่วยคนนั้นก็ช่วยอย่างเต็มที่ ให้ที่พักอย่างดี ให้อาหารอย่างดี ให้การศึกษาอย่างดี อุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ไม่ขาดตกบกพร่อง ให้แต่สิ่งดี ๆ อย่างไม่จำกัด... แต่คุณพ่อเรย์ก็มีแนวคิดที่เราไม่สามารถช่วยใครได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองด้วย “... ถ้าเขามาเล่น ไม่ได้ตั้งใจเรียน ก็ให้เขากลับบ้าน” คุณพ่อตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแต่นัยตาแดงระเรื่อ ห้องประชุมมีแต่สายน้ำจากดวงตาและเสียงหัวใจเต้นแรงในความเงียบสงัด

ชีวิตประจำวันของคุณพ่อเรย์คือการต้อนรับแขก พาแขกเยี่ยมชมงานเขียนจดหมาย เดินทางไปทุกสารทิศเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก ๆ ให้หลุดพ้นจากความยากจนหลุดพ้นจากการถูกดูถูกเหยียดหยามให้มียืนในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรีที่ได้เกิดมาเป็นคน จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่นแสนล้านคนที่ได้รับผล

พวงจากงานที่มีชีวิต “สิ่งมหัศจรรย์บนถนนสุขุมวิท กม. 145”

“เรย์ ถ้าเธอตาย ใครจะทำต่อได้... ทำอะไรใหญ่โต คูสิเลี้ยงเด็กไว้ตั้งกี่คน...” คุณครูนี้ นภาณี ยิบอินซอย เพื่อนรุ่นพี่ต่างศาสนา กระเช้าพ่อเรย์แรง ๆ อยู่เป็นนิจ “เจ้านายเบื้องบนจัดการทุกอย่างให้ผมไม่ได้ทำอะไร...” คุณพ่อเรย์ตอบ คุณครูนี้พูดด้วยความหวังว่าคนที่ริเริ่มงานการกุศลจะต้องมีใจรัก จึงทุ่มเททั้งชีวิตให้กับสิ่งที่ตนเองเริ่มต้นอย่างคุณพ่อเรย์ แต่คนที่มารับงานต่อ เขาไม่ได้สนใจแต่แรกไม่รู้ว่าเขาเข้าใจในงานที่มากำริเปล่า บางคนก็มารับจ้างทำงานบางคนก็มาเอาประโยชน์ ส่วนมากที่เราเห็น ๆ กันพอคนเริ่มต้นตายไม่นานทุกอย่างก็เจ๊งหมด คนที่เขาให้เงินก็เพราะศรัทธาในตัวคนเริ่มต้น พอคนเริ่มไ้ตายเขาก็ไม่มั่นใจที่จะบริจาค จะเชื่อได้อย่างไรว่าจะทำกันต่ออย่างจริงจังเหมือนคนก่อตั้ง



จิตวิญญาณแห่งคุณงามความดีและจิตตารมณ์คณะพระมหาไถ่ยังคงสืบต่อรุ่นต่อรุ่น งานที่คุณพ่อเรย์ริเริ่มไว้ยังคงก้าวหน้าต่อไป คุณครูนี้ก็ยังบริจาคเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปีแม้วันนี้คุณครูไม่มีลมหายใจแล้วเช่นเดียวกับคุณพ่อเรย์ แต่ 10 ปีที่ผ่านมาบอกเราว่า “คุณพ่อเรย์ยังไม่ตาย” ผมและครอบครัวมีชีวิตที่ดีวันนี้ด้วยโอกาสที่คุณพ่อเรย์มีเมตตา เราจะสืบสานจิตวิญญาณท่านตราบสิ้นลมหายใจ

อาคารฝึกอาชีพคนตาบอดหลังใหม่

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งเกิดขึ้นในมูลนิธิคุณพ่อยี่ นั่นคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน มาเปิด “อาคารมหากักรีสรินธร” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยอาคารหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการการศึกษาแก่คนตาบอด โดยเฉพาะด้านฝึกอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้แสดงความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด และนำความรู้ที่เล่าเรียนไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อาคารหลังนี้ออกแบบตามมาตรฐานสากลให้คนตาบอดเดินเข้า-ออกได้



สะดวก โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น คอมพิวเตอร์, นวดแผนโบราณ, คหกรรม, กศน. และงานประดิษฐ์



กาล่าดินเนอร์การกุศล

อีกหนึ่งความประทับใจสำหรับพวกเราในมูลนิธิคุณพ่อยี่ คือเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรวงศาทินิตตามาตุ เสด็จฯ งานกาล่าดินเนอร์ “รวมใจให้อาชีพคนพิการ” ณ ห้อง ฉัตรบอลลูน โรงแรมสยามเคมปินสกี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ในมูลนิธิคุณพ่อยี่ และบริษัทกรุงไทย-แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อระดมทุนสำหรับ “โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกงานคนพิการพระมหาไถ่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ฝึกงานให้คนพิการมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ โดยจัดกระบวนการฝึกอบรมที่จำลองสภาพแวดล้อมมาจากสถานที่ทำงานจริง และยังเป็นศูนย์วิจัย ศูนย์การประชุมสัมมนาเพื่องานด้านการพัฒนาคนพิการแบบครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย



พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่

เหมือนกับหลายสถานศึกษาที่ได้เปิดภาคเรียนใหม่ ในเดือนพฤษภาคม โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ก็เช่นกัน ได้ทำการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และได้มีพิธีการสำคัญซึ่งสืบเนื่องกันมาเป็นธรรมเนียมประจำทุกปี นั่นคือ “พิธีรับศิษย์ใหม่เข้าเรียน” ซึ่งหลังจากเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว นักเรียนเก่าได้ตั้งแถวสองแถวเว้นช่องว่างตรงกลางเอาไว้ เพื่อรอต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนใหม่ จากนั้นนักเรียนใหม่ก็จะทยอยเรียงแถวกันผ่านรุ่นพี่จนครบทุกคน เป็นภาพที่น่าประทับใจจริง ๆ

สำหรับบางคน นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ออกจากบ้านโดยที่ไม่มีพ่อแม่ดูแล เป็นครั้งแรกที่ได้เรียนหนังสือในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนคนอื่น เป็นครั้งแรกที่ได้พบปะเพื่อนซึ่งพิการเหมือนกับเขา และรู้สึกว่าคุณเองไม่แตกต่าง พี่ที่อยู่เก่าและน้องที่ใหม่ต่างก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน เพราะถือว่าเป็นวันที่จะได้ทำความรู้จักกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการ หลังจากเสร็จพิธีในวันนี้แล้ว จะเป็นวันที่พวกเขา นักเรียนใหม่จะได้เริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอด

1479 หมายเลขนี้ เพื่อคนพิการ



เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. บาทหลวงภักดิ์พงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำทีม คนพิการกว่า 100 คน ร่วมรับมอบหมายเลขสายด่วนพิเศษ **“1479 สายด่วนคนพิการ”** เพื่อใช้เป็นสายด่วนสำหรับคนพิการ ในเรื่องของการ สอบถามข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศึกษา เรื่องอาชีพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ของคนพิการที่รัฐบาลจัดให้ โดยการใช้หมายเลขสายด่วน 1479 ครั้งนี้ จะมีระยะเวลาทำการตามโครงการ 4 ปี โดยได้รับการสนับสนุน จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ต่อไป

กอล์ฟการกุศล โดย AAT

ครั้งแรก เมื่อ บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนำโดย **คุณเรโกะ เอ็ม. เว็บสเตอร์ (Reiko M. Webster)** ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ ได้ติดต่อมาเพื่อจะจัดการแข่งขันกอล์ฟ การกุศลหาเงินรายได้ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์นั้น สร้างความตื่นเต้น อย่างมากกับพวกเรา เพราะว่าไม่เคยมีบุคคล หรือองค์กรใด มาเสนอ การระดมทุนลักษณะนี้ให้กับเรามาก่อน ภายใต้ชื่อว่า **“Father Ray Charity Sponsored by Auto Alliance Purchasing”** ซึ่งจัดการ แข่งขันขึ้นที่สนามพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท โดยคุณเร โกะ พร้อมกับทีมพนักงานจัดซื้อ ตั้งเป้าหมายว่าจะระดมทุนจากรายการนี้ให้กับมูลนิธิฯ จำนวน 5 ล้านบาท

เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน การแข่งขันกอล์ฟการ กุศลผ่านพ้นมา 4 ปี แล้ว โดยใน 4 ปีนี้มีการจัดการแข่งขันไปทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น 4 ล้านบาท แม้ว่าในปี พ.ศ. 2554 จะเกิดสึนามิครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายมหาศาลในประเทศไทย ญี่ปุ่น และในปีเดียวกันก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยสร้างความเสียหาย



มหาศาลเช่นกัน แต่มูลนิธิฯ ก็ยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่นเดิมจากคุณเรโกะและพนักงาน ซึ่งคุณเรโกะ และ Mr. Kenneth Minelly (AAT President) ก็ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ต่อไป

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบคุณ บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณเรโกะ เอ็ม. เว็บสเตอร์ ผู้เป็นหัวเรือ ใหญ่ในการจัดงาน และพนักงานฝ่ายจัดซื้อทุกคน พร้อมทั้งขอบคุณ บริษัทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการแข่งขันด้วยดีเสมอมา มา ณ ที่นี้ด้วย

“Thank you so much, Arigato Kosaimus, See you next time”

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริง



แม้ว่ากิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการ จะมีเพียงสัปดาห์ ละครึ่ง แต่บรรดาผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษต่าง เห็นต้องเป็นเสียงเดียวกันว่า ลูก ๆ ของตนนั้นมีการพัฒนาการที่ ก้าวหน้ามากขึ้น

เด็กชายคนหนึ่งเข้ามารับการกระตุ้นได้สักระยะหนึ่งแล้ว เด็กคนนี้ไม่สามารถที่จะนั่งตัวตรงได้ด้วยตนเอง ทำให้ต้องนั่งตัวงออยู่บนรถเข็นตลอดเวลา ไม่สามารถจะยกศีรษะขึ้นตั้งตรง หรือแม้แต่จะขยับแขนเพื่อหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ก็ ยังทำไม่ได้ แต่ในวันนี้ เด็กคนนี้สามารถเข็นรถวิลแชร์ด้วยตัวเอง และสามารถ เดินได้แต่ยังต้องมีคนช่วยพยุง และการกระทำบางอย่างซึ่งแม่ของเธอไม่เคยคิดว่าเขาจะสามารถทำได้

เด็กคนอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน จากการถ่ายภาพมาอย่างต่อเนื่อง พวกเขาสามารถขยับนิ้วมือและเคลื่อนไหวได้มากกว่าเมื่อก่อน การมีพัฒนาการที่ ดีขึ้นเหล่านี้เองเป็นเครื่องหมายแสดงว่าหากมีการกระตุ้นพัฒนาการอย่างถูก วิธีด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยผู้มีความรู้เฉพาะทาง ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์ หากว่าเด็ก ๆ ที่พิการทางสมอง (Cerebral Palsy) เหล่านี้จะสามารถมีชีวิตที่ดี ขึ้น ความรู้สึกเหล่านี้รับรู้ได้ผ่านทางแวตตาของผู้ปกครองของพวกเขาเอง



ความฝันคุณพ่อเรย์จะเป็นจริง

“ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ” ในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นสถานที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเด็กพิเศษ โดยใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมสื่อสารสังคม จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ยังมีเด็กพิเศษจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการได้รับบริการเพื่อพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทางศูนย์ฯ จึงต้องการขยายบริการออกไปให้มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสแก่เด็กพิเศษและครอบครัวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

มูลนิธิฯ มีประสบการณ์กว่า 25 ปี ในการจัดการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการแห่งแรกของประเทศไทย และมีศิษย์จบการศึกษาและทำงานมาแล้ว กว่า 2,500 คน อีกทั้งมีศูนย์จัดหางานคนพิการ ได้ให้บริการจัดหางานแก่คนพิการทุกประเภทกว่า 3,000 คน ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป มูลนิธิฯ จึงต้องการส่งเสริม และพัฒนาเด็กพิเศษอย่างยั่งยืน ด้วยคติพจน์ว่า **“คุณธรรม นำฟื้นฟู พัฒนาสู่ประชาสังคม”**

ในปี พ.ศ. 2556 นี้ ทางศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาศูนย์สู่ความเป็นเลิศ โดยอาศัยการประสาน และขอรับการสนับสนุนจากชุมชน ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และองค์กร

เครือข่ายในการสร้างอาคารและจัดการเรียนการสอน เพื่อจะกลายเป็นองค์กรที่ให้บริการรับรองมาตรฐาน และการสนับสนุนจากภาครัฐ ต่อไป

ในปี พ.ศ. 2556 พวกเรามีความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อสามารถให้บริการทั้งภายในศูนย์ฯ และในชุมชน โดยหวังว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานและการสนับสนุนจากภาครัฐ

แน่นอน เราจะไม่เริ่มการก่อสร้างอาคาร จนกว่าจะมีความพร้อมด้านการเงินในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือราว ๆ 30 ล้านบาท เชิญท่านร่วมทำบุญเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีแผนจะเริ่มก่อสร้างปลายปี พ.ศ. 2556 นี้ และจะแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. 2557 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558



นอกจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแล้ว ยังมีค่าสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ฟื้นฟู และงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในระยะ 5 ปีแรก ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นตารางค่าใช้จ่ายประมาณการ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน: นายสุเมธ พลคะชา

โทรศัพท์ 086-843 1205

โทรสาร 038-716 542

E-mail: sumetphonkacha@gmail.com

ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ และขอรับจดหมายข่าวได้ที่

มูลนิธิคุณพ่อเรย์

เลขที่ 440 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ (038) 716-628, (038) 428-717
โทรสาร (038) 716-629

E-mail : info@fr-ray.org

Website : www.fr-ray.org

.....
ร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1. สาขาบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 342-3-04125-4

2. สาขาซีคอนสแคว์ กรุงเทพฯ

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 232-3-02275-2